

## Đẩy nhanh tiến độ

# dự án 107 triệu USD

Cách đây 2 năm, Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế đã ký kết hiệp định triển khai Dự án phát triển CNTT-TT Việt Nam với tổng đầu tư 107 triệu USD, trong đó vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) là 87 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng của các đơn vị tham gia dự án gồm Bộ TT&TT, Tổng cục Thống kê và 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM. Dự án được triển khai trong 5 năm, từ năm 2006 đến hết năm 2010 nhằm đẩy mạnh ứng dụng rộng rãi trong các ngành; xây dựng và phát triển chính phủ điện tử Việt Nam, tạo lập và phát triển môi trường doanh nghiệp và công dân điện tử, giao dịch và thương mại điện tử.

Tuy nhiên, đến nay tiến triển khai dự án đang rất chậm. Cụ thể với dự án tại Hà Nội, theo đại diện WB tại Việt Nam, dự án này chưa đem lại kết quả thực sự nào cho Hà Nội, hiện đang chậm 15 tháng so với tiến độ. Dự án tại TP. HCM cũng ở trong tình trạng tương tự. Trong số 5 đơn vị tham gia dự án, việc triển khai dự án tại Đà Nẵng và Tổng cục Thống kê được Ngân hàng Thế giới đánh giá có tiến độ khả quan nhưng vẫn chậm so với kế hoạch đặt ra.

Theo Ban Chỉ đạo Dự án phát triển CNTT-TT tại Việt Nam, mục tiêu của dự án cho 2 năm đầu tiên là thực hiện

**Việc triển khai dự án phát triển CNTT-TT Việt Nam với đầu tư tới hơn 100 triệu USD có nguy cơ bị dừng triển khai nếu không đẩy nhanh tiến độ.**



*Triển khai lắp đặt mạng truyền số liệu tại các cơ quan Chính phủ.*

được 67 gói thầu nhưng đến nay, đến nay các đơn vị tham gia dự án này mới thực hiện được 22 gói thầu. Trong số 22 gói thầu được thực hiện, chỉ có 5 gói thầu liên quan đến mục tiêu của dự án, còn lại là các gói thầu phục vụ việc mua sắm công cụ và thuê tư vấn nâng cao năng lực cho những người triển khai dự án. Việc chậm triển khai các gói thầu cũng đồng nghĩa với tiến độ giải ngân chậm. Đến nay, 5 đơn vị tham gia dự án mới giải ngân được 2,77% vốn vay, gần như không thể đạt mục tiêu giải ngân WB đặt ra cho 2 năm đầu tiên là 10%.

Vì chậm tiến độ, dự án này đã bị phía nhà tài trợ là

WB đưa vào chế độ theo dõi đặc biệt. Thậm chí, phía WB đã thông báo sẽ hủy bỏ dự án tại Hà Nội nếu trước ngày 1/12 năm nay không thực hiện được một số việc như thuê tư vấn quản lý dự án; khảo sát, đánh giá hiện trạng CNTT-TT của thành phố; xây dựng lộ trình, chiến lược, kiến trúc Chính phủ điện tử của thành phố; và xây dựng hoạch phát triển nguồn nhân lực.

Về việc chậm tiến độ, theo giải thích của đại diện Ban Chỉ đạo dự án, nguyên nhân chính là do năng lực của chủ đầu tư và ban quản lý dự án yếu, thiếu kinh nghiệm tổ chức quản lý dự án, lúng túng

trước các quy định của WB; quy chế tổ chức triển khai thực hiện dự án chưa rõ ràng; nhận thức và sự quan tâm của sở ngành có liên quan đến dự án chưa đầy đủ. Bên cạnh đó, những khó khăn mang tính đặc thù của CNTT như thiếu định mức, đơn giá phần mềm, thiếu kiến trúc Chính phủ điện tử cũng chưa được giải quyết thấu đáo. Trong khi đó, thủ tục triển khai các gói thầu theo quy định của WB và quy trình thẩm định, phê duyệt của Việt Nam thiếu đồng bộ.

Trước nguy cơ ngừng dự án nếu không đẩy nhanh tiến độ triển khai, Ban Chỉ đạo dự án cùng với lãnh đạo các đơn vị tham gia dự án, đặc biệt là 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM đã tìm cách tháo gỡ các khó khăn cụ thể. Trong buổi làm việc với Ban chỉ đạo dự án và phía WB vào trung tuần tháng 10 vừa qua, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nói đây là dự án trọng điểm của thủ đô và cam kết đẩy nhanh tiến độ. Cụ thể, bà Hằng cho biết lãnh đạo thành phố đã yêu cầu rút ngắn thời gian thẩm định kế hoạch liên quan tới dự án nhằm đảm bảo tiến độ.

Bộ TT&TT, đơn vị điều phối toàn bộ dự án này, cũng vừa phê duyệt sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án. Đây được coi là "cầm nang" giúp các đơn vị tham gia giải quyết các vướng mắc thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ dự án.

# Hội thảo “Ứng dụng CNTT trong hoạt động kê khai thuế”

Trong tháng 10 vừa qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phối hợp với Tổng cục Thuế tổ chức Hội thảo “Ứng dụng CNTT trong hoạt động kê khai thuế”. Đến tham dự Hội thảo có ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch thường trực VCCI, bà Lê Hồng Hải, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội, đại diện các nhà tài trợ và hơn một trăm doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

Đây là một trong các hoạt động trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập và phát triển, giai đoạn 2006-2010” (Đề án 191) do Chính phủ giao VCCI chủ trì thực hiện. Hội thảo nhằm tuyên



truyền phổ biến về các giải pháp ứng dụng CNTT hiệu quả trong hoạt động kê khai thuế, trang bị kiến thức và nâng cao

hiểu biết về lợi ích của việc kê khai thuế qua mạng cho các doanh nghiệp.

Phát biểu tại Hội thảo, lãnh

đạo cơ quan thuế nhấn mạnh đến quan điểm cải cách chính sách thuế theo hướng đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện; cải tiến cơ chế quản lý và giảm thủ tục hành chính. Đại diện Cục Ứng dụng CNTT, Tổng cục thuế giới thiệu một số nội dung về kế hoạch thực hiện Dự án kê khai thuế qua mạng và Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mã vạch 2 chiều. Các tập đoàn CNTT lớn, đồng thời là nhà tài trợ cho Hội thảo giới thiệu các giải pháp CNTT ứng dụng kê khai thuế qua mạng và các giải pháp về bảo mật thông tin.

Cũng trong khuôn khổ Hội thảo, các doanh nghiệp đã được tiếp xúc, thảo luận với các lãnh đạo ngành và cơ quan chủ quản về những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình kê khai thuế.

Ngày 20/11/2008, Ban Chỉ đạo tổ chức Giải thưởng CNTT-TT Việt Nam 2008 đã tổ chức cuộc gặp gỡ với lãnh đạo các Hội, hiệp hội trong lĩnh vực CNTT-TT, gồm: Hội Tin học Việt Nam, Hội Tin học TP. HCM, Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam, Hội Tin học - Viễn thông Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Câu lạc bộ CIO&CEO, để thông báo về tình hình triển khai Giải thưởng CNTT-TT Việt Nam 2008 của Bộ TT&TT, ghi nhận các ý kiến tham vấn của các Hội, hiệp hội về việc tổ chức Giải thưởng,

## Các Hội, hiệp hội ICT ủng hộ Giải thưởng CNTT-TT Việt Nam 2008

cũng như mời các Hội, hiệp hội tham gia tích cực và hiệu quả hơn nữa vào các hoạt động tổ chức Giải thưởng. Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc gặp gỡ này.

Tại cuộc gặp gỡ, đại diện các Hội, hiệp hội trong lĩnh vực CNTT-TT đều bày tỏ sự ủng hộ việc Bộ TT&TT lần

đầu tiên tổ chức Giải thưởng CNTT-TT và cam kết tham gia tích cực hơn nữa vào các hoạt động tuyên truyền cho Giải thưởng, đề cử các thành viên ưu tú của mình tham gia vào Giải thưởng. Đại diện các Hội, hiệp hội cũng tích cực góp những ý kiến tham vấn cho công tác tổ chức Giải thưởng.



**Phần mềm kế toán thông dụng**



**VietSun**  
Phần mềm kế toán cao cấp

# Hội thảo “Thủ tục Hải quan điện tử và ứng dụng CNTT trong môi trường doanh nghiệp”

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phối hợp với Tổng cục Hải quan tổ chức Hội thảo “Thủ tục Hải quan điện tử và ứng dụng CNTT trong môi trường doanh nghiệp”, tại Lạng Sơn, ngày 17/11/2008. Đến tham dự Hội thảo có ông Trần Quốc Định, Phó Ban cải cách hiện đại hóa Tổng cục Hải quan; ông Lê Văn Lợi, Viện Trưởng Viện Tin học Doanh nghiệp thuộc VCCI; ông Nguyễn Trần Hiệu, Phó Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê, Tổng cục Hải quan, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, đại diện các nhà tài trợ và gần một trăm doanh nghiệp tại Lạng Sơn. Đây là một trong các hoạt động trong khuôn khổ Đề án quốc gia 191, nhằm tuyên truyền về thủ tục hải quan điện tử và giới thiệu với cộng đồng doanh nghiệp về những lợi ích mà doanh nghiệp



thu được khi tham gia thủ tục hải quan điện tử.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Trần Hiệu, Phó Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê, Tổng cục Hải quan nhấn mạnh đến quan điểm ứng dụng CNTT trong cải cách, đổi mới thủ tục hải quan trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Ông Trần Quốc Định, Phó Ban cải cách hiện đại hóa Tổng cục Hải quan

đã trình bày về quy trình thủ tục hải quan điện tử, kết quả triển khai thí điểm thủ tục hải quan điện tử và những định hướng trong thời gian sắp tới.

Tổng cục Hải quan cũng đã giới thiệu Chương trình thí điểm “Doanh nghiệp ưu tiên đặc biệt” của Hải quan Việt Nam dành cho các doanh nghiệp. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong

quá trình tham gia thủ tục hải quan điện tử, các đại diện đến từ tập đoàn FPT, công ty Thái Sơn - nhà tài trợ cho hội thảo đã đưa ra các giải pháp CNTT trong Thủ tục hải quan điện tử.

Cũng trong khuôn khổ Hội thảo, các doanh nghiệp đã được tiếp xúc, thảo luận với các lãnh đạo ngành và cơ quan chủ quản về những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình tham gia thủ tục hải quan điện tử của doanh nghiệp mình.

Sau Hội thảo tại Lạng Sơn, Ban tổ chức sẽ tiếp tục tổ chức Hội thảo với cùng chủ đề tại 5 tỉnh, thành phố lớn khác trong cả nước: Quảng Ninh, Hà Nội, Đồng Nai, Đà Nẵng, Hải Phòng từ nay đến cuối năm 2008.

Để biết thông tin chi tiết, tham khảo thông tin của Hội thảo tại Website: <http://itb.com.vn>

## Các hoạt động trong khuôn khổ Đề án 191 trong tháng 10/2008

\* VCCI đồng tổ chức Tuần lễ IT Week cùng Hội Tin học Việt Nam.

\* VCCI đã thống nhất kế hoạch triển khai mô hình doanh nghiệp mẫu ở Hải Phòng và tiếp tục triển khai doanh nghiệp mẫu ở Đà Nẵng.

\* Tiếp tục tiến hành khảo sát, điều tra tình hình ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp tại các tỉnh Bắc Kạn, Hà Giang, Hà Tĩnh.

\* Tổ chức được 3 lớp đào tạo tin học văn phòng cho Doanh nghiệp.

\* Tổ chức được 7 khóa giới thiệu giải pháp thương mại điện tử, giải pháp gia tăng lợi nhuận, giải pháp quản lý tài chính doanh nghiệp.

\* Cập nhật được gần 300 bài viết mới trên Trung tâm tư vấn ICT trực tuyến BIZINFO.

## Hơn 4 ngàn nhà đầu tư dùng cổng đấu thầu điện tử

Trung tâm Phát triển Bền vững thuộc Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết dự án cổng thông tin đấu thầu điện tử dgMarket Vietnam ngày 12/11 tại Hà Nội. Bà Trần Thị Thu Hương, Giám đốc Trung tâm, đơn vị điều hành và quản lý dgMarket Vietnam cho biết, cổng thông tin này được triển khai từ tháng 7/2007 với nguồn tài trợ gần 100 ngàn USD Ngân hàng Thế giới (WB) và sự hợp tác, hỗ trợ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Sau hơn 1 năm triển khai dự án, đã có hơn 4.000 nhà đầu tư, hơn 3.600 thành viên đăng ký, sử dụng cổng đấu thầu điện tử; gần 22 ngàn thông tin thầu Việt Nam được đăng tải trên dgMarket Vietnam và hàng chục vạn thông tin thầu quốc tế tóm tắt được hiển thị trên cổng bằng tiếng Việt nhờ khả năng dịch tự động từ 24 ngôn ngữ khác nhau của hệ thống.

## Microsoft Việt Nam khởi động chương trình BizSpark

Microsoft ngày 6/11 đã khởi động chương trình BizSpark tại Việt Nam (<http://www.microsoft.com/bizspark>). Đây là một chương trình toàn cầu của Microsoft hỗ trợ các doanh nghiệp phần mềm mới thành lập tiếp cận miễn phí công cụ lập trình, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và chiến dịch quảng bá sản phẩm, dịch vụ. Cụ thể, các công ty phần mềm khởi nghiệp sẽ được Microsoft cung cấp toàn bộ phần mềm trong bộ công cụ phát triển Visual Studio Team System phiên bản mới nhất cùng với đăng ký sử dụng tài nguyên Microsoft Developer Network cho toàn bộ nhóm lập trình; phần mềm Expression Studio cho thiết kế đồ họa, dàn trang web, lập trình hiệu ứng multimedia, tương tác trên web; Công cụ quản lý dự án, mã nguồn Team Foundation Server, phiên bản chuẩn; Bản quyền phần mềm máy chủ để chạy những phần mềm như là dịch vụ qua Internet, Software As Service bao gồm: Windows Server (mọi phiên bản); SQL Server (mọi phiên bản); Office SharePoint Server; Systems Center, và BizTalk Server.

TIN TỨC

## Hội thảo "Nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho doanh nghiệp nhỏ và vừa"

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phối hợp với Hiệp hội an toàn thông tin Việt Nam tổ chức Hội thảo "Nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho doanh nghiệp nhỏ và vừa" trong tháng 10 vừa qua. Đến tham dự Hội thảo có ông Vũ Quốc Thành, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam (VNISA), ông Vũ Quốc Khánh, Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Máy tính Việt Nam (VNCERT), ông Lê Văn Lợi, Viện trưởng Viện Tin học Doanh nghiệp - VCCI, đại diện các nhà tài trợ và hơn một trăm doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Đây là một trong các hoạt động trong khuôn khổ Đề



án quốc gia 191, nhằm trang bị kiến thức và nâng cao hiểu biết về an toàn thông tin cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tại Hội thảo, ông Vũ Quốc Thành nhấn mạnh đến việc bảo

vệ thông tin cho doanh nghiệp. Tài sản thông tin là tài sản giá trị nhất của doanh nghiệp. Có những thông tin cần được bảo vệ chặt chẽ nhằm tránh sự rò rỉ ra bên ngoài như thông tin khách hàng, thông tin về công

thức chế biến sản phẩm, quy trình công nghệ, chiến lược kinh doanh... Do vậy, bảo vệ an toàn thông tin là một nhiệm vụ không thể thiếu của các doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh hiện nay. Tại hội thảo, đại diện hãng Trend Micro - nhà tài trợ cho Hội thảo cũng đã giới thiệu một số giải pháp An toàn thông tin đang áp dụng tại Việt Nam hiện nay.

Cũng trong khuôn khổ Hội thảo, các doanh nghiệp đã được tiếp xúc, thảo luận với các chuyên gia, nhà cung cấp giải pháp CNTT và cơ quan chủ quản để tìm ra định hướng phù hợp cho việc bảo mật an toàn thông tin trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

## IBM giới thiệu máy chủ z10 BC dành cho doanh nghiệp cỡ vừa

Tập đoàn IBM ngày 11/11 đã ra mắt thị trường Việt Nam dòng máy chủ mainframe mới IBM z10 BC dành cho các doanh nghiệp tầm trung tại những thị trường đang phát triển. IBM z10 BC có hiệu năng hoạt động tương đương với 232 máy chủ x86 mà tiết kiệm diện tích tới 83% và giảm mức tiêu thụ điện năng xuống dưới 93%. Bên cạnh đó, dòng máy chủ này có tốc độ xử lý nhanh hơn gần 40%, có dung lượng bộ nhớ lớn hơn 50% và bộ nhớ tối đa lớn hơn 4 lần so với thế hệ mainframe trước đó là IBM z9 BC. IBM z10 BC có thể hỗ trợ 1.000 người dùng e-mail với mức tiêu thụ điện năng chỉ bằng một bóng đèn 100 watt. Máy chủ IBM z10 BC cũng được coi là một trong những máy chủ tập trung linh hoạt nhất cho các ứng dụng doanh nghiệp mới thường chạy trên các hệ điều hành hay sử dụng các ngôn ngữ lập trình khác nhau. Với hơn 130 kiểu cài đặt hiệu suất để chạy các công việc theo yêu cầu (thường xuyên hoặc tạm thời), như hosting (lưu ký) hoặc testing (kiểm thử) ứng dụng, IBM z10 BC cung cấp một hệ thống có khả năng nâng cấp, mở rộng để bắt kịp tốc độ và yêu cầu phát triển kinh doanh.

VCCI

VNeMart  
MAKING ONLINE TRADE SUCCESS

Bản tin Ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp được phát hành với sự hợp tác của Viện Tin Học Doanh Nghiệp, thuộc phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng tập đoàn Intel Việt Nam. Mục tiêu của bản tin nhằm cung cấp thông tin trợ giúp các doanh nghiệp tìm hiểu khả năng và lợi ích của ứng dụng CNTT trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, kinh doanh, sản xuất. Bản tin được xuất bản thường kỳ hàng tháng với nội dung về các giải pháp CNTT giải quyết các vấn đề kinh doanh, đưa ra các kết quả nghiên cứu về CNTT, cung cấp các trường hợp điển hình về ứng dụng CNTT, tạo một diễn đàn trao đổi giữa ngành CNTT với các ngành kinh tế khác.

Tổ chức và thực hiện: Viện Tin học Doanh nghiệp và Báo Bưu Điện Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 4, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 5742187 - Fax: (84-4) 5742622 - Email: contact@itb.com.vn

Số lượng: 6000 bản, giấy phép xuất bản số 48/GP-XBBT của Bộ VHTT cấp ngày 20/10/2005